
DISCUSSION ON THE EDUCATIONAL PATTERN ads 

ist April 1963] (AG. எ. சுவாமிதாஸ்], 

வில்லை, தொழிம் கல்வி கட்டாயம் வேண்டும்; அதை எப்படி: 
யரவது ஆறு முகல் எட்டு வகுப்பு வமையில் கட்டாயமாகச் செய்ய 
'வண்டும். 

பள்ளிக்கூடங்களில் லெபசடரிஸ் இருக்கின்றனவா: என்பதை 
முதலில் கவனிக்கவேண்டும், அப்போதுதான் சயன்ஸ் போன்று 
பாடஙலாக் கற்றுக் கொடுக்க வசதியாக இருக்கும், தற்போது 
பல பள்ளிக்கூடங்களில் லெபசஉரிஸ் இருப்பதில்லை. . இன்ஸ் 
பெக்ஷன் தேோத்தில் மட்டும் லெ பொருள்களை வாங்க வைத்து 
விடுகிறார்கள், சயன்ஸ் போன்ற பாடய்களையெல்லாம் தேடியாக 
எக்ஸபரிமெண்ட் மூலம் கற்றுக்கொடுத்தால்தான் மாணவர்களின் 
மதில் நன்றாகப் பதியும். 

ஹையர் கிரேடு டிசெயினிங்கை எடுத்துவிடப்போவதாகச் 
சொன்னார்கள், செகண்டரி இடு ஆசிரியர்களே எல்லாப் 
பள்ளிக்கூடங்களிலும் இருக்கவேண்டும், 

(மணியடிக்கப்பட்டது.) 

* இரு. மு. கருணாநிதி: சட்ட மன்றத் துணைத் தலைவர். அவள் 
௫ளே, இன்று. இத்த மாமன்றத்திலே வைக்கப்பட்டுள்ள ... கல்விக் 
கொள்கையைப் பற்றி என்னுடைய அருத்துக்களா எடுத்துக் கூற 
கான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தேற்று: முன் தினம் , இத்தக் 

கொளகையைப் பற்றி ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் ஈசோடு தண்பர் 
அவர்கள் பேசும்போது, “கல்வியைப் பிடித்திருத்த சனி: தொலைத் 
og என்று சென்னார்கள். அவர் பேசிய அந்தக் இனம்கூட 
சனிக்கிழமைதான். சனி தொலைவதத்கு ஞாயிறு காரணமாக 
இருந்து கல்விக் கொள்கை என்ற திங்கள் இப்போது வத்திருப்ப 
தாக அமைச்சர் அவர்கள் கூறக்கூடும். Toi தொல்வதத்குக் 
காரணமாக இருத்த ஞாயிறு என்பதற்குச் சூரியன் என்ுகூடப் 

பொருள் உண்டு, அந்தச் சூரியவை உதயசூரியன் என்று தான் 

குறிப்பிடுகிறேன் என்னு அமைச்சர் அவர்கள் கருதிக்கொண் 
டால் அதை நான் மறுக்க விரும்பவில்லை. இந்தக் கல்விக் 

கொள்கை தஇிங்களாக வந்திருக்கிற என்று தாம் எண்ணிக் 

கொள்வோமானால்--இங்கள் என்றால் சத்திசன், அத்தச் சத்திர 

ACH களங்கம் இருப்பது போல் கல்விக் கொள்கையிலை இருக் 

இன்ற களங்கங்களை தான் ச௪ட்டிக்காட்டாமல் இருக்க , முடியாது: 

திலவிலே களங்கம் இருப்பதால் அகனுடைய நேர்த்தி கெட்டு 

விடுவதில்லை என்ன வா.இிக்கலாம், திலனிலே.. களங்கம் இருக் 

லாம், ஆனால் கல்வியிலே களங்கம் இருக்கக் கூடாது. அந்தக் 

காரணத்தினாலேதான் “கற்க கசடற, .. . | என்னு _இறியவர். 

கள் கூறினார்கள். “எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனக் தகும் 

என்று நம்முடைய நாட்டிலே பமமொழி வழங்க வருத. 

கண் எனத்தக்க எண்ணும் எழுத்.தம் ஏறத்தாழ 15 ஆண்டு 

காலக் காங்கரஸ் ஆட்சியில் பல்வேறு முன்றகளை அடிக்கடி 100 Bot 

இன்ற காரணத்தால் எப்பாபெடுகன்றன என்பதை நான் இங்கே 

குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. இந்த 12௪ ஆண்டு காலத்தில் 

”
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கல்விக்காகச் செலவிடப்பட்டிருக்கன்ற தொகை ஏறத்தாழ 150 
கோடி. ரூபாய் அல்லது 200 கோடி. ருபாய் இருககும். ஆனால், 
இவ்வளவு பெரும் தொகையைக் கோடிக் கணக்இல் செலவிட்டும், 
ஏற்பட்டிருக்கன்ற திட்டங்கள் அடிப்படையிலே ஏற்பட்ட 
குழப்பமோ, மொழிக்கொள்கை அடிப்படையில் உள்ள குழப்ப 
மோ நீங்கிற்றா என்றால் இல்லை, 

கடத்த 15 ஆண்டு காலமாக, முகல் தடவை ஏத்பட்டது. காவ் 
இரஸ் சர்க்கார், அடுத்தது கழகக்தனுடைய சர்க்கார், அடுத்தது 
கம்யூனிஸ்டு சர்க்கார், அடுத்தது காங்கரஸ் சர்க்கார் என்ற 
அளவிலே இங்கு சர்க்கார் அமையவில்லை, ஓசே நிலையான சர்க் 
கார் 15 ஆண்டு காலமாக ஆட்சிப் பொறுப்பிலே இரும்தூ கல்விக் 
காக 150 கோடி ரூபாய், 200 கோடி. ரூபாய் அளவுக்குப் பெருத் 

தொகையைச் செலவழித்து, அதம்குப் பிறனும் Diss அறையிலே 
குழப்பத்தான் மிச்சம் என்ற நிலைமை இருக்குமானால், உள்ள 
படியே எங்களுடைய வருத்தத்தை எப்படித் தெரிவிக்காமல் 
இருக்க முடியும் 2 எத்தனை வருஷம் படிப்பது என்பதிலே குழப்பம் 
ஏற்பட்டு, 11 ஆண்டாக இருந்தது. 10 ஆக மாற்றப்பட்டு, மது 
படியும் 11 ஆண்டு என்ற நிலைமைக்குக் குழப்பரும், சரித்திரமும் 

புவியியலும், சமூகப் பாடம் என்கிற நில்மையிலே மாற்றப்பட்டு, 
பிறகு சமூக இயல் பாடங்கள் சுரியானவையாக இல்லையென்ற. 
காசணக்தால் மறுபடியும் சரித்திரம், புவியியல்: : என்று செய்ய 
வேண்டுமென்ற குழப்பமும், விருப்பப் பாடம் இருந்து, இடை 
யிலே நீக்கப்பட்டு மறுபடியும் Cant உருவில் வந்திருக்கிற 

குழப்பமும், ஆறும். வகுப்பிலிருந்து ஆங்கிலம் படித்தால் போதும் 
என்னு சொல்லி, மறுபடியும் மூன்றாம் வகுப்பிலிருத்து ஆங்கிலம் 

படிக்கவேண்டுமென்ற இத்தகைய குழப்பமும், வடி. கட்டும் முறை 
முதலிலே இருத்து பின்னர் நீக்கப்பட்டு, மறுபடியும் புகுத்தப் 
பட்டு, மஅபடியும் நீக்கப்படுகிற குழப்பமும், கல்வியைப் 

பொறுத்த அளவிலே கடந்த 7௪ ஆண்டு காலத்திலே -ஏற்பட்ட 

பயங்கரமான குழப்பங்கள் AAI. பயங்கரமான குழப்பங்கள். 

என்று ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், கல்வியிலே இளம் 

இறார்கள், பிஞ்சு மனம் படைத்தவர்கள் ஈபெபட்டி ருக்கிறார்கள் 

என்பஅதான். அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்ற இந்தக் ஆறையிலே 

அவர்களுடைய எதிர் கால வாழ்க்கையோடு விளை 

யாட்டு நடத் அவது போல் வேதனையான விளையாட்டுக்களைக் © 

கடத்த 15 ஆண்டுக் காலமாக ஏறத்தாழ 200 கோடி. ரூபாய் செல 

விலே நடத்தி வருவன முறைதானா, தர்மமா, நியாயமா, தேர் 

மையா என்பதை உள்ளபடியே இத்திக் அப் பார்க்கவேண்டும். 

அன்றையதினம் புலவர் கோவிந்தன் அவர்கள் Cua Bary 

நேரத்திலே அமைச்சர் அவர்கள் குறுக்கிட்டு, “அப்படியானால் 

இப்போ 'ஏற்பட்டிருக்கன்ற... மாற்றங்களை நீங்கள். ஏற்றுக் 

கொள்ளவில்லையா 2?” என்னு கேட்டார்கள். ௮௮. வேறு பிரச்னை, 

இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்களைக். ரூறித்து. எங்களுபைய 

கருத்தைக் தெரிவிக்கும் தேரத்இல், இப்படிப் . பலவிதமான 

மாற்றங்களை, 15 ஆண்டு. காலமாக ஒரே திலயான சர்க்காராக
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இருத்தும் நீங்கள் செய்ததற்கு என்ன காரணம்? ஆளும் aA 
னம் உறுப்பினர் திரு, பழனி அவர்கள், * இப்போது வத்திருக்கும் 
திட்டந்தான் ஒழுங்கான முறையில் போடப்பட்ட அருமையான 
திட்டம், இந்தத் திட்டத்தைத் தயாரித்தவர்கள் அறிஞர்கள். 
என்று புகழத்தக்கவர்கள் * என்னு சொன்னார்கள், அப்படியானால் 
போன தடவை திட்டம் போட்டது யார்? இப்போது போடப் 
பட்ட திட்டத்தான் ஓழுங்கானது, அறிவுடமைக்கு ஏற்ப 
போடப்பட்ட திட்டம், இதைப் போட்டவர்கள் தான் அதிஞர்கள்: 
என்றால், இதற்கு முன்பு குழப்ப நிலைமையில் இட்டங்களைப் 
போட்டவர்கள் wri? வேடிக்கையாக ஓவ்வொரு தடவையும் 
ஆளும் கட்சியின் சார்பிலே கல்வித் துறையிலே குழப்பங்களை 
ஏற்படுத்துவதும், கட்சிக் கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக அதற்கு 
ஆளும் கட்சியினர் ஆதரவு கொடுப்பதும், அவ்வப்போது மாறுதல் 

களைச் செய்வதும் தியாயத்தானா 2 “அப்படியானால் இந்த 
மாறுதலை, இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதலை நீங்கள் விரும்ப 
வில்லையா 2*. என்னு புலவர் கோவிந்தனைப் பார்த்துக் கேட்ட 
கேள்விக்குப் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். சாதாரண 
உதாரணத்தான், விட்டிலே சாப்பிடுகிற தேசத்தில் சமையல்காரன் 

குழம்பிலே புளியை அதிகமாகக் கரைத்து விட்டான். என்று 
சொன்னதும், அதைச் சரிக்கட்ட உப்பைப் போட்டு, உப்பு 
அதிகமாஇவிட்ட காரணத்தால் தண்ணிசைக் கொட்டி, பிறகு புளி, 
உப்பு இல்லாத காரணத்தால் மறுபடியும் அவற்றைப், போட்டு 
* ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களா 2? என்று கேட்டால், அன்றைய 

இனத்தில் வேண்டுமானால் சாப்பாட்டை ஏற்றுக் கொள்ளலாமே 
தவிர, சமையல்காரனைத் தொடர்ந்து ஏற்றுக் கொள்ள முடியுமா 

என்பதைப்பற்றி யோடக்கத்தான் வேண்டும். இப்படிப்பட்ட 
குழப்ப நிலைமையில் 15 ஆண்டு காலமாக 290 கோடி. ரூபாய் 
செலவழித்த பிறகு, இப்போது மாறுகல் செய்து ஓழுஈகான 
இட்டத்தை வருத்து Oise மன்றததிலே வைத்திருக்கும் நிலையில், 

எதிர்க்கட்டு அங்கத்தினர்கள் அத்தனை பேருடைய உள்ளத்து 

உணர்ச்இிகளுக்கும். மதிப்பளித்து இந்தத் திட்டத்தை Pours 
ஆக்குவதற்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கவேண்டும் என்பதற்காகத் 

தான் நான் இதைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டினேன். 

கல்வித்துறை வட்டாரங்களில் புனர் பரிசிலனை செய்யப்பட்டு 

தான் இப்போது இத்திட்டம் வத்திருப்பதாக கொடுக்கப்பட் 

டிருக்கிற இத்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிறுக்கிறஅ. புனர் பரி 

லனை செய்யப்பட்டதின் அழகு எப்படியிருக்கிறது? புனர் 

பரிசலனை செய்யப்பட்டு மன்றத்திற்கு வந்த பிறகு சரித்திசத் 

திலும், புவியியலிலும் பரீட்சை வேண்டுமென்று. திருத்தம் தரப் 

படுற. இந்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியான பிறகு தமிழகச் 

Dd உள்ள ஆரியர்களும், கல்வித்துறை நிபுணர்களும் அவர்கள் 

கோரிக்கைகளை அதற்குப் பிறகுதான் தெரிவிக்க நேரம் தசம் 

பட்டு சரித்திசத்திலும் புவியியலிலும் பரிட்சை வேண்டுமென்று 

வலியுறுத். தூற நிலையில் திருத்தம் ஆளும் கட்சியினரால் 

இன்றையதினம் கொண்டு வாப்பட்டிருக்கிறஅ. இப்போதாவன 

A, 31-13 

12-00 
noon,
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ஒழுங்கான முறையில் புனர்பரிலனை செய்யப்பட்டிருக் 
கிறதா 2? கலக்க வேண்டியவர்கள் அத்தனை பேர்களும் கலக் 
கப்பட்டிருக்கன்றனரா 2 அடிமட்டத்திலுள்ள ஆரியர்களின் 
எண்ணங்கள் சரியாக அறியப்பட்டிருக்கன்றனவா 2? என்ற 
ஐயப்பாடு இடீரசென்று திருத்தம் வத்த பிறகு எனக்கு ஏற்படு 
கிறது. இத்திட்டப்படி மூன்றாம் படிவத்திலுன்ள மாணவனின் 
பாடத்திட்டங்கள் ஏறக்குறைய ஏழாம் வகுப்பு மாணவனுக்கு 
இருக்கற. மூன்றாம் படிவ மாணவன் ஒன்பதாம் வகுப் 
புக்குள் செல்லமுடிகறத. ஏழாம் வகுப்பு மாணவனுக்கு 
மூன்றாம் படிவ பாடத்திட்டங்கள் அமுல் படுத்தப் 
பட்டிருந்தாலும், ஏழாவதில் இருந்து எட்டாவறுக்குத்தான் 
செல்ல முடிகிறது. இனி ஒரு பரிதாப நிலை. சென்னை 
போன்றயிடங்களில் மூன்றாம் படிவத்தில் இடம் இல்லாததால் 
ஏமாம் வகருப்பிற்குச் சேர்க்கப்பட்டு இன்றைய தினம் கல்விக் 
கொள்கை மாற்றத்தால் மூன்றாம் படிவத்தில் இடம் இல்லாது 
ஏழாம் வகுப்பிற்குச் சென்ற மாணவன் எங்கே செல்வ 
என்ற கவலை மாணவர் வட்டாசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற. 
இதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் என்ன தீர்வு காணப்போகிறாசோ 
தெரியவில்லை. அவர்கள் பதிலில் அதைக் கூதுவார்கள் என்று 
ஆவலோடு தான் எதிர்பார்க்கிறேன். 

அடுத்த, வட்டார மொழிகளை போதனா மொழிகளாக ஆக்க 

Cason @us, பயிற்சி மொழிகளாக ஆக்கவேண்டுமென்ற 
கொள்கை இன்று தேற்றல்ல ஏற்பட்டது. இந்த மன்றத்தில் 
உள்ள ஆளும் கட்சி கனம் அங்கத்தினர்களுக்கு நான் பெரு 
மையோடு சொல்லிக் கொள்வேன். “தநாஷனல் லாங்குவேஜ் 
பார். இந்தியா” என்ற புத்தகம் 1947-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப் 

பட்டிருக்கிறது. அதில் மதிப்பு மிகுத்த பண்டித தேரு 
அவர்கள் எழுதியுள்ள மொழிப்பற்றிய - கட்டுரையில் குறிப்பிடு 
கருர், “பல்கலைக்கழகக் கல்வி அத்தத்தப் பிராத்திய, வட்டார 

மொழியில் இருந்து தீரவேண்டும்” என்று கூறியிருக்கிறார்கள். 

இப்படி எடுத்துரைத்திருப்பது தேரு அவர்கள் மட்டுமல்ல. 
நாவலர். சோமசுந்தர பாரதி அவர்கள் 20—5—1948 இல் 
இருச்சி வானொலியில் பேசும்போது குறிப்பிட்டார்கள் “ஆப் 

இலம், பிசெஞ்சு, ஜெர்மனி முதலிய பிறமொழிகளில் இறம்பட 
எழுதிய அறிவு நூல் அனைத்தையும் மொழி பெயர்த்து உதவக் 
அரண்டுதல் வேண்டும். இன்னும் மேதைகள் BIT Bw 
தெளித்த அரும்பொருள் பற்றி அவர்களைக் கொண்டு புதிய 

நூல்களை ஆக்குதல் வேண்டும். இருவகை நூல்களும் உயர் 

தரப். பள்ளிகள், பெரிய கல்லூரிகள் எங்கும் அருத்திதன். 

உடைய பேரா௫ரியரால் பயிற்றப்படுதல் வேண்டும். அயசாது 
இத்த முறை கையாளின் உயர்தரக் கல்விக்கு ஆங்கிலப் 

பயிற்சியை ஐயிரண்டாண்டில் அறவே விடலாம்”. பத்து 
ஆண்டுகளில் ஆங்கிலப் பயிற்சியை அறவே விடும் அளவு 
இத்த நால் எழுதப்படவேண்டுமென்று தாவலர் சோமசுத்தச 

பாரதியார் கூறியிருக்கிறார் 1948-இல். 1947-இல் காங்கரஸ் ஆட்சி 

அமைஇறெது. அதத்கு. முன்பே... நேரு, அவர்கள் எழுதிய
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புத்தகத்தில் அந்தந்த வட்டார மொழிகளில்தான் கல் 

அரிப் பயிற்சி மொழி இருக்கவேண்டுமென்னு சொல்லியிருக் 
இறுர்கள். ஒரு நாட்டில் தொழில்கள் வள௱சவும், திட்டங்கள் 
பெருகவும், அறிவு செழிக்கவும், ஆற்றல் பொங்டெலவும் ' அடிப் 
படையானஅு கல்வி. ஆக, பயிற்சி மொழி ஆத்தத்த வட்டார 
bur poe, அந்தந்தப் பிராந்திய மொழியில் இருக்கவேண்டு 
மென்பது தேரு போன்ற பெரும் தலைவர்கள் ஒப்புக் கொண்ட 
உண்மை. ஆனால், கல்லூரிகளில் வட்டாச மொழியில் கல்வி 
யைப் பரப்ப என்ன முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டி.ருக் 
கிறது? முயற்சி எடுத்தோம்; ஆனால் அந்த முயற்சிகள் 
வெற்றி அளிக்கும் அளவிற்கு அவகாசம் இல்லாமல் போய் 
விட்டது, தயக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்றெல்லம் இன்றைய 
Bord நம் கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அவர் 
களுக்கு நான் ஓன்று ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். கல் 
os தமிழ் குழு 1960-ஆம் ஆண்டில் இந்த மன்றத்தில் 
சமர்ப்பித்த செயல் நிலை அறிக்கையில் தமிழ் குழுத் தலைவர் - 
திரு. ஜி. ஆர். தாமோதரன் அவர்கள் இந்த சட்டமன்றத்தில் 
சமர்ப்பித்த கல்௨.லூரி செயல் நிலை அறிக்கையில் என்ன குறிப் 
பிடுகிறார்கள் 2 ஆசிரியர்கள் இத்த போதனா மொழியில் அக்கறை 
காட்டவில்லையா ? அக்கேள்விக்கு தரு. தாமோதசன் அவர்கள் 
அறிக்கையில் அழகாகப் பதில் அளித்திருக்கிறார்கள். 
தமிழில் கல்லூரிப் பாடங்களை நடத்துவதற்கு ஆசிரியர்களின் 
ஆர்வமும், தகுதியும் எந்த நிலையில் இருக்கன்றன என்பதை 
அறிந்து கொள்ளக் கழு விரும்பிற்று. அதன்படி ராஜ்யத்தில் 
உள்ள எல்லாக் கல்லூரிகளுக்கும் சுற்ததிக்கை அனுப்பப்பட்ட௮. 

பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருத் து aps பதில்கள் கல்.லூரித் 

sip குழுவினருக்கு மிகவும் உற்சாகமூட்டக் கூடியவை 

களாக இருக்கின்றன. தமிழில் பாடங்களை நடத்துவதற்கு 
ஆசிரியர்கள் ஊக்கம் காட்டியிருக்கின்றனர். ஓரளவேனும் 
தயக்கம் இருக்கக் கூடும் என்று நினைத்த குழுவினருக்கு 

இத்த மகழ்ச்சயொன முடிவு எதிர்பாராகதாக அமைத்த௮ ? என்னு 

சொல்லியிருக்கார் கள். ஆசிரியர்கள் அக்கறையோடு இதை 

வரவேற்கிறார்கள் என்பதற்கு. Dow விட வேறு என்ன 

சான்று வேண்டும்? கலைச். சொற்கள் கிடைக்கவில்லையா 2? தமி 

மில் பயிற்சி மொழியை, ஆர்வத்தோடு பரப்ப கலைச் சொற்கள் 

இடைக்காமல் போய் விட்டனவா 2? அஅபற்றியும் இரு. காமோ 

கரன் அவர்கள் Dos அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். 

“கல்லூரித் தமிழ்க் குழுவினரின் முதல் கவனம் கலைச் சொல் 

லாக்கத்தில்கான்... சென்ற. கல்.லூரிகளில் இருத்தும் கல்வி 

'நிபுணர்களிடமிருந்தம் பட்டியல்கள். உரிய காலத்தில் திரும்பி 

வந்தன. அனுபவமும் - ஆசாய்ச்சியும் | கொண்ட கல்வி. நிபுணர் 

கள் தங்கள் கருத்துக்களையும் இிருத் தங்களையும் கெளிவாகக் 

தெரிவித்திருக்கிறார்கள். கல்வித் அறையில் ஈபெட்டுள்ள பெரு 

மக்கள் இவ்வாறு ஒத்துழைத்த செயல், குழுவினருக்கு மிகவும் 

ஊக்கம் ஊட்வெதாக இருந்தது” என்று கூறியிருக்கறார்கள். 

பிறகு என்ன வேண்டும்? அப்படிக் கிடைத்த கல்ச் சொத் 

கப் பாப்ப வழியில்லாமல் போய் Ar wre அதற்கும் 
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பதில் தருகிறார். “Quarm முடிவு செய்யப்பட்ட கலைச் சொற் 
களை ஒன்று சேர்த்து சென்னையில் உள்ள அரசாங்க அச்சுக் 
கூடமும், கோவை கலைக் கதிர் அச்சுக்கூடமும், 14 பட்டியல்களை 
மூன்றே வாசங்களில் அச்சிட்டுக் கொடுத்தன” என்று குறிப் 
பிட்டிருக்கிறார்.. பிறகு என்ன? பாட நூல் வெளியிட கலைச் 
சொற்கள் அமைய வழி காணவில்லையா 2 “பாட நரூல்களைத் 
தேர்ந்தெடுப்பதற்காக ஓவ்வொரு பாடத்திற்கும், ஓவ்வொரு 
குழு நியமிக்கப்பட்டது. இந்தக் குழுக்கள் தகுந்த பாட BIH 
களைத் தேர்ந்தெடுத்து தெரிவித்தது. முதலாண்டில் புத்தகங் 
களுக்கு அதிக இராக்கி இருக்கமுடியாது என்பதால் பிரசுர 
கர்த்தாக்கள் தயக்கம் காட்டினர். 1963-0 எல்லாக் கல்லூரி 

களிலும் தமிழ் பயிற்சி மொழி ஆகும்போது புத்தகங்களுக்கு 
ல்ல இராக்கி இருக்குமென்று குழு உறுதி aug”. புத்த 
கங்களை வெளியிட்டார்களா ? இடையில் ஒன்று சொல்லப்படு 
Qos. லண்டன் போன்ற நகரங்களில் உள்ள இந்திய தாட்டு 
பிசசுரகர்த்தாக்கள் பிரதிநிதிகள் காட்டிய தகாமதத்தால் 
மொதி பெயர்ப்பிற்கான உரிமை கிடைக்கவில்லை என்ன சொல்லப் 
படுகிறஅ. ௮௮ UG) கூறும்போதும், “மொழி பெயர்ப்பு உரிமை 
பெறுவதற்கு சில நூல்களுக்குத் தாமதம் எற்பட்ட. ஆனால், 
இப்படி தேர்ந்து விட்டால் என்ன செய்யலாம் என்று ஒரு மாற் 
அத் Dispos குழு முதலிலேயே எண்ணி வைத்திருந்,த.௮. 

அதன்படி. அந்தந்தப் பாடத்தில் Apps புலமையும் தெளிவும் 
கொண்ட நிபுணரசைகத் தேர்ந்தெடுத்து தமிழில் புத்தகம் எழு 
தச்: செய்வது என்னு முடிவாயிற்று. குழுவின் முயற்சி வீண் 
போகவில்லை. . வெளியிடுவோரும் நால் ஆசிரியர்களும் காட்டு 

இன்ற ஆர்வத்தை பார்க்கும்போதும் அரசாங்க அ,த.ரவையும் 

காசாள. மனப்பாங்கையும் காணும்போதும், ஜுன் மாகுத்துக் 

குள். இறந்த நால்களை வெளியிடுவதில் வெற்றி. காணமுடி.யும் ?” 
என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 1960 ஜுனுக்குள் நூல்கள் வெளி 

யிடுவதில் வெற்றி : காணலாம் என்னு கூறியிருப்பதுபோல் 
ஆரல்கள் வெளிவத்திருக்கின்றனவா 2 52 புத்தகங்களின் பட்டி 
யல் என்னிடம் இருக்கிற. ௮. பொருளாதாரம், பொது அறிவி 

யல், . வரலாறு, இந்திய அசசியல் அமைப்பு . . .இன்ன பிற 

52 நூல்களின். பட்டியல் என்னிடம் இருக்கிற. 1961-62-Qx 
அசசரங்கச் செலவில் 57,883 ரூபாய் செலவில் 37 புக்தககங்கள் 

கயாசரயிருக்கன்றன. .. ஆக. கலைச்சொற்கள் இல்லாமையினால் 
தமிழைப்: பயிற்ச மொழியாகப் பரப்ப . இயலவில்லை என்று 

சொல்வ. சரியான காரணமாகாஅ. செயல். நில அறிக்கை 

கடைசியாக . ஓன்று. குறிப்பிடுகிற௮. தம்முடைய அமைச்சர் 

அவர்கள் பேச்சிலே குறிப்பிட்ட வாசகத்திற்கான பதில்தான் 

wa. *இக்கல்கள் அதிகம் இருக்கின்றன. பிரச்சனைகள் அ.தி 

கம் இருக்கன்றன, திறைவே.ற்த ருடியவில்லை £... என்று. அமைச்சர் 
அவர்கள் சூறிப்பிட்டி ருக்கிறார்கள். .. 7960-ஆம். ஆண்டில். கல் 

லூரிக் தமிழ்க் குழு செயல் நிலை அறிக்கையில் 

“பல்கலைக் கழகப்: போதனா மொழியாகத் தமிழை ஆத் 

Gao உள்ள 19செச்சனைகளையம் சர்க்கார் அதியாமல் இல்ல், 

இக்கல்களை நினைத்துக் கொண்டிருந்.அ . செயலிலே . sort pero
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குடியாட்டுக் தத்தூவம் வெறும் ஏட்டுச் சுரைக்காய் ஆதி 
விடும். மேலும் ஆக்கச் இந்தனை. : வளர்வதற்கு இந்நாட்டு 
மக்களுக்கு என்றுமே வாய்ப்பு ஏற்பட முடியாமல் போய் 

ADD” என்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்இறார். 

இவ்வளவுக்கும் பிறகு செயல் BOS குழுவினுடைய 

தலைவர் 'சக்கல்களைப் பற்றி கவலைப் படாதீர்கள், குடியாட்சித் 
தத்துவக்கை உணருங்கள் ? என்னு சொன்ன பிறகும் கூட, 
தளரா உள்ளம் படைத்த நம்முடைய அமைச்சர் பெருந்தகை 
இதிலே தயக்கம் காட்டுவானேன் ? உள்ளபடியே செயல் முறை 
யிலே ஏற்பட்ட .தயக்கமாகக் . கருதவில்லை. இந்தனையிலே 
ஏற்பட்ட தயக்கமாகத்தான் நான் அதை SHBG por. 

அன்றைக்கு “இரண்டு அமைச்சர்களுக்குள்ளேயே பேச 
சாட்டம்? என்னு குறிப்பிட்ட போது, “எங்களுக்குள்ளேயே 
போசாட்டத்தை மூட்டிவிட விரும்புகிகீர்களா?.. அதைக் 
கொஞ்சம் விளக்குங்கள் * என்று : கனம் உறுப்பினர் புலவர் 

கோவித்தன் அவர்களைப் பார்த்து அமைச்சர் அவர்கள் கேட் 
டார்கள். நான் அதை விளக்க விரும்புகிறேன். 

தம்முடைய பழைய கல்வி அமைச்சசாக இருந்த : இர. 

சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இந்த மன்றத்தில்கான் வி.ராவேசத் 
அடன் பேனர்கள். 3 

“என்றாவது ஒரு காலத்தில் இந்த மாநிலத்திஅள்ள பல் 
கலைக் கழகங்களில் ஏதாவதொன்றில் ஆங்கிலம் போகனா 
மொழியாக இல்லாமல் போகுமேயானால் அத்த இடம் தமிழ் 
மொழிக்குக் இடைக்குமே தவிச இந்திக்கு அல்ல என்பதை 
இந்த அரசாங்கம் திட்டவட்டமாகக் கூற விரும்புகிற அ ** 
என்று பழைய கல்வி அமைச்சசவர்கள் இந்த மன்றத்திலே 
தான் .வீரக் கூரல். எழுப்பினார்கள். இப்படி . Pr நெஞ்சத் 
தோடு : 

கனம் இரு. எம். பக்தவத்சலம் : நானும் கல்வி அமைச்சர் 
பொறுப்பை ஏற்ற இரண்டு தாட்களுக்குள்ளாக இவ்வாறு விர 
முழக்கம் செய்யாவிட்டாலும், Qos அப்படியே இட்டவட்ட 
மாகத் தெரிவித்தேன். தியாகசாயக் கல்லூரியில் கல்.லூரி ஆ௫ிரியர் 

கள் மாநாட்டில் பேசும்போ௮ நான் இகை நன்றாகச் சொன்னேன். 

. இரு. மு. , கருணாநிதி: இத்தி அளவிலே அதைக் கூறி 
இருக்கலாம். தமிழைப் பயிற்சிமொழி ஆக்கவேண்டுமென்று 

கூறவில்லை என்பதைக் குறித்து நான் வருத்தம். தெரிவிக் 

காமல் இருக்க முடியாது. 

இன்றைய கல்வி அமைச்சர் அவர்களின்: தயக்கத்திக்குக் கூறும் 

காரணங்களில் ஒன்றிரண்டை தாம் ஆராயவேண்டும். 

“பிராந்திய மொழிகளோடு ஆங்கில மொழியும் . கல்.வரரி 

களில் பயிற்சி மொழியாக. இருக்கவேண்டும் என்று தேசிய 

ஒருமைப்பாடட்டுக் குழுவினர் அலோசனை வழங்கி இருக்இ௫ுர் 
கள். ஒரு இலர் வற்புறுத். அவதுபோல் பல்கலைக் - கழகத்தில்
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தமிழ் மட்டும் பயிற்சி மொழியாக இருந்தால் மாணவர்கள் 
பாஇிக்கப்படுவார்கள் ”. இத நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களின் 
திருக்கரத்தால் எழுதப்பட்ட வாசகங்கள். பயிற்சி மொழிப் 
பிரச்சனை? என்ற பெயசால் தமிழ்தாடு காங்கசஸ் கமிட்டியி 
னுடைய வெளியீடாக வந்திருக்கும் புத்தகத்தில்கான் அவர் 
இப்படிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

இதற்கு உடனடியாகப் பதிலை இன்றைய கல்வி அமைச் 
THE அன்றைய கல்வி அமைச்சர் மூலமாகத் தெரிவிக்க 
விரும்புகிறேன். “பயிற்சி மொழிப் பிரச்சனை” என்த இன் 
றைய கல்வி அமைச்சருடைய புத்தகமும், * தமிழால் 
முடியும்” என்கிற அன்றைய கல்வி அமைச்சருடைய புத்த 
கமும் இருக்கின்றன, இசண்டு புத்தகங்களையும் நான் இங்கே 
பேச வைக்க விரும்புகிறேன். 

இன்றைய கல்வி அமைச்சர் கூறிய அந்த வாசகத்திற்கு 
அன்றைய கல்வி அமைச்சர் தந்திருக்கும் பதில் என்ன? 

ஆங்கிலம் வளமுள்ள மொழி, - உலகிலெல்லாம் வியாபித் 
துள்ள மொழி, ஆனால் தம்முடைய கல்வி பயனுள்ளதாக 
இருக்க வேண்டும். ஓவ்வொரு மொதியையும் பயன் படக் 
கூடிய முறையிலே உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும், என் 
இிறபோது தாய் மொழியல்லாத . ஒரு மொழி இருக்கிறவசையில் 
கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியாத. இந்தனா சக்தி 
வளர்ச்சி ஏற்படாது. அத்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது 
ஆங்கிலத்திற்கு இடமில்லை. வட்டார மொழிதான் போதனா 
மொதியாக அமையவேண்டுமென்பதில் யாருக்கும் அபிப்பி 

சாயபேதம் இருக்க. இடமில்லை” என்று அவர் குறிப்பிடு 
கஇரார். 

அடுத்து இன்றைய கல்வி அமைச்சர் இன்னொரு. இடத்தில் 
ஓரு இலர் வற்புறுத் அவது போல் பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழ் 
மட்டும் பயிற்சி மொழியாக இருந்தால் தேசீய ஒருமைப்பாடு 
பாதிக்கப்படும் . . . பல்கலைக் கழகங்கள் எல்லாம் தனித் 

கனி ஸ்தாபனங்கள் ஆகி பிரிவு மனபபான்மை வளச இடம் 
ஏற்பட்டு விடும்” என்று. “பயிற்சி -மொழிப் பிரச்னை! என் 

இற புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். 

அன்றைய கல்வி. . அமைச்சர்“ சர்வகலாசாலை .. போதனை 

மொழி பத்தி அலை இத்திய. ரீதியிலும் சிந்திக்கப்பட்டஅ. சர்வ 

தேச மொழி என்ற முன்றயில் ஆங்கிலத்தை ஒரு மொழியாகக் 

கற்பது அவசியம் என உணரப்பட்டாலும், ஆங்கிலத்தில் பாடங் 

காப் போதிப்பது கூடாத” என்னு * தமிழால் முடியும்! என்கின்ற 

புத்தகத்தில் கூறி இருக்கிறார். 
இன்றைய கல்வி அமைச்சர் என்ன கூறுகிறார் 2 

உலஇல் உள்ள எல்லா நாடுகளும் தங்களுடைய நாட்டுக் 

குழந்தைகளுக்கு அத்தநீ்த தாட்டுத் காய்மொழியுடன் 19ற 

மொழிகளையும் கற்௮த் தருகிறார்கள். எூப்து நாட்டில் அரா 

பிய மொழியுடன் ஆங்கிலம் கற்றுக் தகாப்படுகிறத. ரஷ்ய
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காட்டில் பல பிரதேசங்களில் ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுக் 
கிறார்கள். இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது தமிழ் நாட்டில் 
மொழிப் பிரச்சனை அர்த்தமற்றது. என்றே தோன்றும்,” என்று 
கூறியிருக்கிறார். 

இதற்கு ௮ன்றைய கல்வி அமைச்சர் கூறுவதென்ன 2 

உலகில் உள்ள எந்த நாகெ&ரப் பார்த்தாலும், அவரச 
வர்களுடைய மொழியிலே பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போ௮ு, 
ஆங்கில மொழியையும் கூடவே கற்றுக் கொள்ள முடியும் 
என்னு ஏற்படுகிறது. ஆங்கிலத்தைப் போதனா மொழியாக 
இல்லாமலே கற்றுக் கொள்ள முடியும் என்பதை அவர்கள் 
திரூபித்திருக்கிறார்கள். தம்முடைய குழந்தைகளுக்கு அறிவுக் 
ட் திறமைக் குறைவா 2 என்னு தான் நான் கேட் 
Cow”. என்று அன்றைய கல்வி அமைச்சர் இன்றைய 

கல்வி அமைச்சரைப் பார்த்துக் கேட்இிறார். 

பரிட்சார்த்தமாகக் கோவையில் தமிழைக் கல்லூரிப் பயிற்சி 

மொழியாக்கும் தஇிட்டத்திந்குப் போதிய மாணவர்கள் வச 
AR’? என்பது இன்றைய கல்வி அமைச்சசவர்களுடைய 
வாதம். இன்றைய கல்வி அமைச்சருடைய இத்த வாதத்தை, 
அன்றைய கல்வி அமைச்சர் எப்படித் தீர்த்து வைக்கிறார் 2 

“இப்பொழுது நாம் தமிம் மொதியை ஆட்சி மொழி 
யாக ஆக்கி, சட்டம் வகுத்து IS ஆட்சி மொழி BOS 

கொண்டும் வருகிறது, கூடிய FaGrn எல்லா MBMasrrm 
களும் இங்கு தமிழிலேயே தடக்கும். அப்படியிருக்கும் 
போது ஆங்கிலம் படித்தவர்கள் இந்த நிர்வாகத்தை எப்படி 
தடத்த முடியும்? முடியானு. ஆகவே தமிழ் படி.த்தவர்களுக் 
குத்தான் உத்தியோகத்தில் முதல் இடம் கொடுக்கப் போகிறோம் 

என்றால், தானாகவே இதற்கு முக்கியத்துவம் வத்து விடும்” என்னு 

அன்றைய கல்வி அமைச்சர் அருமையாகப் பதில் சொல்்ூருர். 

இன்றைய கல்வி அமைச்சர் “ நக்கீரர், திருமுருகா த்துப் 

படையில்,  * தமிழகம் உவப்ப, பாரதம் உவப்ப' என்று கூற 

வில்லை. “உலகம் உவப்ப? என்று தகெளிவாக்கியதின் மூலம் 

அவருடைய உலகக் கண்ணோட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருக் 

கரூர்?” என்னு சொல்லுறார். 

இதற்கு அன்றைய கல்வி அமைச்சர் 

“மொழியைப் பற்றிப் பேசும்போது--உலகத்தைப்பதந்றிப் 
பே௫யவர்கள், நாட்டை மதந்து விட்டார்கள், நாட்டைப் 

பற்றிப் பேசியவர்கள் உலகத்தை மறந்துவிட்டார்கள் என்பது 
என் தாழ்மையான அபிப்பிராயம்” என்று கூறியிருக்கிறார். 

இதை நான் எடுச்துச் சொல்வதற்குக் காரணம், “ பயிற் 

மொழிப். பிரச்னை” என்ற பெயரில் தம்முடைய கல்வி 

அமைச்சர் வெளியிட்டிருக்கும் புத்தகத்தில் சில கருத்துக் 

கக் கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தான். உள்ளபடியே 

சட்ட மன்றத்தில் அவரைக் காணும் தே. ரத்தில் மென்மையான 

Grobe, சில தேரங்களில் எதிர்க் கட்டிகளைக் குத்த. வேண்டு 

மென்பதற்காக உபயோக்கும் இல வார்த்தைகளைத் தவிர,
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அத்தனை வார்த்தைகளும் தென்றலாக விழும். அப்படிப்பட்ட 
கல்வி அமைச்சசை இங்கே சந்தத். இருக்கிறேன். ஆனால், 
“பயிற்சி மொழிப் பிரச்சனையில்? சந்தித்திருக்கிற கல்வி 
அமைச்சராக இருக்கிற அவர் மிக மிக முரட்டுத்தனம் 
வாய்ந்த கல்வி அமைச்சராக இருக்வறார். (எதிர்க்கட்சித் 
தரப்பில் ஆசவாசம்]. 

சட்டமன்றத்திலே சொல்லும் மே ரத்தில் என்னென்ன 
மொழிதான் இங்கே அனுமதிக்கப்படலாம். எந்த அளவுக்கு 
காகரிகமாகத் தாக்க வேண்டும் என்லெல்லாம் சொல்கிறார்கள். 

ஆனால், நான் அவருடைய 'இத்தப் புத்தகத்திலே கேடி எடுத்த 
வார்த்தைகளைச் சொல்கிறேன். தமிமை. போதனா மொழி 
ஆக்கவேண்டுமென்னறு வலியுறுத்துகிற கட்சியைப் பற்றி அவர் 
குறிப்பிட்டிருக்கும் வாசகங்கள் என்ன ? 'வழி இல்லா தவர்கள் *, 
* இதிதகையாளர்:, “மூடத்தனம் கொண்டவர் £, மாமேதையர் *, 
“பேதைகள், “தேம்பி அழும் இருக்கூட்டத்தார் ” என்கற 
இத்தகைய வாசகங்கள் வெட்கக்கேடான நில்மையை உண் 
டாக்கயிருக்கன்றன. எதிரே காணும் தேசத்தில் மென்மை 
யாகவும், மிருதுவாகவும் பமகிக் கொண்டிருக்கும் தம்முடைய 

கல்வி அமைச்சரா அப்படி எழுதினார் என்று நாங்கள் வியப் 

படையும் அளவுக்கு அத்த நூலில் இத்தகைய வாசகங்கள் 

போடப்பட்டிருக்கின்உன. சோஷலிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த 
வர்களும்) தமிழரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும், அம்பூனிஸ்டுக் 
கட்சியைச் சேர்தஅவர்களும், இராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் 
செர்த்தவர்களும், தமிழை போதனா மொழி ஆக்கவேண்டுமென்று 
கல்வி அமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள். அந்தக் 
கடிதத்தில் இரண்டொரு இடங்களில் பிழைகள் இருந்தன. 

அத்தக் கடிதத்தைப் புத்தகத்தில் எடுதக்அப் போட்டு “ஓழுங் 
காகத். தமிழில் கடிதம் எழுதத் தெரியாதவர்கள், தமிழ் 
போதனா மொழியைப் பற்றிப் பேசுவதா 2” என்று கேட் 
டி.ருக்இரார்கள். அதத்குக் கோபமா படுவது? இந்த திலைமை 
இருக்கிறதே என்று வருத்தம் அல்லவா படவேண்டும்? இப் 
படிப்பட்ட கடிதங்கள் எழுதப்படுகிற Bron இருக்கறதே, 
தமிழுக்குச். சரியான ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுக்கப்பட 
வில்லையே என்னு வருத்தம் அல்லவா பட்டிருக்கவேண்டும்? இப் 
துவா புத்தகத்தில் போட்டு உலகத்திற்குக் காட்டுவது 
* எங்களுடைய தமிழின் இதிதில்யைப் பார், தமிழ் தாழ்த்து 

க்கும் கோரத்தைப் பார் என்று உலகத்திக்கு எடுத்துச் 

சொல்லிக்கொண்டிருப்பவர்கள் எழுதிய அத்தப் பூத்தகத்திலா 
ag பிமை இல்லாமல் இருக்கிறதா? “தெய்வீகம்”? என்ப 
தற்கு தயக்க என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கறஅ. அதைப் 

போல “உலக வழக்கு? என்பதற்கு *உலகவாழ்க்கை ? என்று 

குறிப்பிட்டிருக்கிற.அ. அதற்காக “ இந்தப் புத்தகத்தை ம 

எழுதியவருக்குத் தமிழ்" அறிவு இருக்கிறதா 2” என்றா கேட்டு 
விடுவது ? அந்தக் கடிதத்திலே வந்த பிமையைக் காட்டு 
வதற்கு, மந்திரியிவுடைய மனதிலே. இருக்கும் பிழைகளைச் 
சேர்த்து, “உங்களுக்குச் சமிழை வளர்க்க என்ன யோக்கியதை
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இருக்கிறத 2*. என்னு கேட்கும் முறையில் “மூடத்தனம் 
*இதிதகையாளர்? என்றெல்லாம் மதிப்பிற்குரிய அமைச்சர் 
அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது உள்ளபடியே என் போன்றவர் 
களுடைய உள்ளத்திலே மிகுந்த வேதனையை அளித்திருக் 
aps என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிடாமல் இருக்க முடி 
யாது. 

கடைசியாக, கான் இங்கே கொடுத்திருக்கும் திருத்தக் 
தைப் பத்தி ஓரிரு வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன். இத்தி 

மொழியில், அதாவ இசண்டாவது மொழியில், இந்த 
அல்லது இந்திய மொழிகளில் ஓன்று என்ற பகுதியில் 

பொதுத் தேர்வு இருத்தல் ஆகாஅம் என்ற இருத்தத்தை தான் 
இங்கே கொடுத்திருக்கிறேன். அதை வலியுறுத்தவும் போகிறேன். 

அத்தத் திருத்தக்கைப் பத்திக் குறிப்பிடும் தேசத்தில் திரு. மணி 
மொழியார், பேசும்போது .*இந்தியிலே பரிட்சை வேண் 
டாமென்று சொல்கிறீர்களே, சரித்தித்திலே புவியியலிலே 
பரீட்சை வேண்டுமென்ூறீர்களே, என்ன அர்த்தம் 2₹ என்று 
அமைச்சர் அவர்கள் கேட்டார்கள். நான் அப்போது குறிக் 
Bag முறையல்ல. இப்போது அதற்குப் பதில் சொல்ல 
விரும்புகிறேன். “ஆனு வயத பெண்ணுக்கும் : அறுபது 
வயதுக் இழவனுக்கும் திருமணம் வேண்டாம் ” என்றால் 
உடனே. அப்படிக் இருமணம் வேண்டாமென்று சொன்ன 
வனைப் பார்த்து, ஒரு வாலிபமான பையனுக்கும், யவ்வன 
மான மங்கைக்கும், திருமணம் நடைபெறும் நேசத்தில் “அன் 

ஹைக்கு ஆறு வயஅப் பெண்ணுக்கும், அறுபது வயத கழவ 

னுக்கும் இருமணம் வேண்டாமென்று சொல்லிவிட்டு இப்போது 
மாத்தாம் எப்படி ஓத்துக்கொள்கிறாய்' என்றா கேட்ப? 

__ (சிரிப்பு) 
இத்திப் பரிட்சை இடையாது என்று நிங்கள் முதலில் 

சொன்னீர்களே, கனம் சபாதாயகர் மூலமாக தான் கனம் 

கல்வி அமைச்சசைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். அப்படிச் 

சொன்ன நேரத்தில் எல்லாப் பாடங்களுக்கும் பரீட்சையை 

எடுத் அவிட்டா சொன்னீர்கள் 2 எத்தப் பாடத்திற்கும் பரீட்சை 

இடையாது,  இந்திக்கும் கிடையாது என்றா சொன்னிர்கள்? 

மத்திய அமைச்சர் லால்பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் டில்லி 

சாஜ்ய சபா மன்றத்தில், “என்ன காரணம் பற்றியோ தமிழ் 

நாட்டில் இந்திப் பரீட்சையை எடுத்து விட்டார்கள் * என்னு 

கோபத்தோடு சூசகமாக எடுத்துக்காட்டி, “இது தேசிய ஓருமைப் 

பாடு இர்மானத்திற்கு ஓத்தது அல்ல, அதற்கு முரணான! 
என்று சுட்டிக் காட்டிய பிறகு, தமன அமைச்சர் பெருந் 

தகை அவர்கள் இங்கே திருபர்களிடத்தில் பேசியபோது 

வீரத்துடன் பதில் சொன்னார்கள். என்ன சொன்னார்கள் ? 

இத்திப் பரிட்சை இடையாது என்று சொன்னார்கள். அதத் 

காகப் பாராட்டுதலை இத்த மன்றத்தில் பெற்றார்கள். இத்திப் 

பரீட்சை இடையாது என்று கூறிய அவர், அதற்கு முன்பு 
பத்திரிகை நிருபர்களைக் கண்டு பேசிய  தேரத்திலே இத்திப் 

பரீட்சை கூடாது என்பதற்குச் சில நல்ல பல காரணங்களை 

A. 29—14
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என்றுதான் பரீட்சை ரத்து செய்யப்பட்டது. இம்முறை 
புதிதல்ல ; முன்பு படிக்கும்போது “பி? க்ரூப் பாடத் திட்டம் 

வதற்காகக் குறைந்தபட்ச மார்க் இருக்கவேண்டும் என்பது தமத 
சொத்த கருத்து என்றும், அவ்வாறு குறைந்தபட்ச மார்க் 
திர்ணயித்தால் பின்வழியாக இந்தியைப் புகுத்த சர்க்கார் முயற் 
சிப்பதாக ஆட்சேபம் கிளம்பும் என்றும், தற்சமயம் சர்ச்சை 

எதுவும் தோற்றுவிக்கக் தாம் விரும்பவில்லையென்னும் ஆகவே 
இந்திப் ப்ரிட்சையைக் கைவிடுவது பொருத்தமான என்றும் 
பக்தவத்சலம் குறிப்பிட்டார்” என்று பத்திரிகைகளில் வந்திருக் 
கிறது. பிறகு ஏன் இப்போது சர்ச்சையைக் கிளப்புகருர்கள் 2 
லால் பக.தூர் சாஸ்இரி அவர்கள் அங்கே சர்ச்சையைக் கிளப்பிய 
பிறகு, அதை மூடி மறைக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு, குழப் 
பத்தைக் தீர்க்க வேண்டிய நிலைக்கு: அத்தகைய தெருக் 
கடிக்கு அஆளாக்கப்பட்டார்களா 2 அந்தக் குழுவில் அமர்த்து 
வலுவஷட்டிய பெரியவர்களுள் மிக முக்கியமானவர்கள், டாக்டர் 
௪. எல். முதலியார் அவர்களிடம் ஜனவரி 13-0 நிருபர்கள் 
பேட்டி கண்டபோது, அவரும் சொல்லியிருக்கிறார், இசண்டாவது 

பிரிவு மொழியில் பரிட்சை நடத்தும் திட்டம் கைவிடப் 

பட்டது பற்றி கேட்கப்பட்டபோது அவரும் சொன்னார், 
“குறைந்தபட்ச தரம் இருத்து வருவதுதான் பிசச்னை. இல்லை 
யேல் பரிட்சைகள் வெறும் ஏமாற்று வித்தைதான். முன்பெல் 

லாம் “க்ரூப்? பாடங்களில் பரீட்சைகள் எதுவும் நடந்தது 
இல்லை” என்று தான் அவரும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கடைசி 

யாகச் சொல்லுவேன், அமைச்சர் அவர்கள் பரீட்சை வைப்ப 

GHGS சாரணங்கலா வலியுஅத்தும்போது பரிட்சையில் தேறி 

யவர்கள், தல்ல எண் எடுத்தவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கிற௮, 
ஆகவே பரிட்சை இருத்தால்கானே Boo எண்கு 

எடுத்து ஸ்காலர்ஷிப் பெற முடியும் 2 என்று. 

அவர்கள் கேட்டார்கள். இதுவே இத்தியைத் 

இணிப்பதற்கு. மத்திய சர்க்காரால் நடத்தப்படுகிற ஒரு மறை 
முகமான தூண்டுகோல் அல்லவா 8: அதைப்பற்றி யோக் 

gi பார்க்க வேண்டாமா? நாம் அத்தத் தூண்டுகோலுக்கு 

பலியாக வேண்டுமா ? இதன் மூலமாக இத்தி இணிக்கப்படவில்லை 

என்னு. நீங்கள் கருதுகிறீர்களா 2 மறைமுகமாகத் தஇிணிப்ப



DISCUSSION ON THE EDUCATIONAL PATTERN 445 

ist April 1963] /.இரு. மு. கருணாதிதி] 
தற்கு இதுவும் ஒரு வழி இல்லையா 2 வேறு மாநிலங்களில் 
இத்தி கட்டாயமாக இருக்கிறது, இங்கே அப்படிக் கட்டாயம் 
இல்லை என்னு கூறினால் அம்மாதிரியாக இருக்கக் கூடிய நிலை 
மைக்குக் காரணம் யார் 2 193% ஆண்டு முதல் நடை 
பெற்று வருகிற இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தின் விகா£வாக 
வும், இயக்கம் கொண்ட போர்க்கோலமும், இசண்டு மூன்று 
பேர்கள் பிணமாக ஆனம், தாய்மார்கள் காசாக்இருகத்தில் 
தொல்லைகள் அனுபவித்ததையும் மறந்து விட முடியுமா? 
த்தப் போராட்டங்களின் விளைவுகளையும் பொருட்படுத்தாமல் 
இப்போது மறைமுகமாக இந்தி 'இணிக்கப்படுகி pz. 
தமது குடியரசுத் தலைவர் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் ராதா 
கிருஷ்ணன் அவர்கள் கல்கத்தாவில் ஜனவரி 2-ல் : நிகில் 
பாரத வங்க பாஷா பிரச்சார சமிதியின் புக் கட்டடத் 

MDG அடிக்கல் நாட்டியபோது குறிப்பிட்டிருக்கிறார், “இந்தி 
யைப் பாப்ப இப்போது முயற்சி செய்யப்படுவகால் அதன் 
எதிர்காலம் பற்றிக் கவலைப்படவேண்டியதில்லை. இத்தி பேசப் 
படாத. பிரதேசங்களிலும் ஹைஸ்கூலில் இந்தி கட்டாயமாகப் 
போதிக்கப்படுகிற.௮. அளூதாசர், மீராபாய் நூல்களைப் 
பரப்பினால் மேலும் இந்தி பாவும் ”? என்று குறிப்பிட்டிருக் 
கஇரார். ஆகவே இந்தியைப் பரப்புவகற்கான மறைமுக 
முயற்சிகள் நாட்டிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. 
அதற்குத் அணை போக வேண்டும் என்னு ஹிந்தியில் பரீட்சை 
வைப்ப; நல்ல எண் எடுக்கவேண்டுமென்று செரல்வஆ, 

மாடசேஷன் என்றெல்லாம் மழுப்புவது அத்தனையும் மறை 
முகமாக ஹிதந்தியைத் திணிக்க நிங்கள் போகிற அணையே 
அல்லாமல் வேறு அல்ல. 

கடை௫இயாகக் கேட்டுக்கொள்வேன், png கல்வி அமைச் 

சரளை எல்லா மாநிலங்களிலும் இருக்கிற அமைச்சர்கள் வய 

தோடு. ஒப்பிடும்போது, அறிவோடு ஒப்பிடும்போது, அனுப 

வத்தோடு ஓப்பிடும்போ.௮, தியாக உள்ளத்தோடு ஓப்பிடும்போன 

அவர்களிலே யாருக்கும் தாழ்ந்த கல்வி அமைச்சர் இல்லை; 

உங்கள் சூரலை உயர்ந்த கூரலாக ஆக்கிக் கொண்டு, மத்திய 

அமைச்சர் இரு. லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களுடைய Grey 

மங்க அடிக்கற விதத்தில் சளப்பி, இந்திப் பரீட்சை கடை 

யாத என்னு சொல்லுங்கள். அதற்கு அவர்கள் முடியாத 

என்று சொன்னால் மான உணர்ச்சியோடு . ராஜிநாமா செய் 

யப் போகிறோம் என்றாவது அறிவித்து விடுங்கள், அதுவே 
தக்க வழி, என்று கூறி உரையை முடித் துக்கொள்கிறேன். 

* இரு. கோ. சாஜாசாம் : மதிப்புக்குரிய துணைத் தலைவர் அவர் 

களே, அவை முன்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கற. கல்விக் கொள்கை 

பத்திய குறிப்பினை நான் ஆதரிக்கிறேன்: இன்றைய Harb இத்த 

மாதிலத்தில் ஆட்சி புரிகிற. ௮ரசு அதன் தமை தலைமை ஏத்ற 

நாளிலே இந்த நாட்டு நிலைமை என்ன என்பதை: Diz நேசத்தில் 

ஒரு. முறை. இந்இத்அப் பார்ப்பஅம், ஒரு முறை. இரும்பிப் பார்ப் 

பதம் நல்ல. என்று கருதுகிறேன். இத்த நாட்டு மக்களுடைய 
அறிவுக் கண்காயெல்லாம் குருடாக்குகிற. , வகையில் ... கல்வித்


